

## Khóa tập huấn điều hành các hội đoàn khu vực Quảng Bình 30-31/8/2012

11.09.2012

**Trong hai ngày 30 và 31/8/2012, khóa tập huấn điều hành hội đoàn tại khu vực Quảng Bình đã diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Tân Phong, với 75 tham dự viên đến từ 27 giáo xứ.**

Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu, trong vai trò thuyết giảng, đã trình bày nhiều chủ điểm khác nhau liên quan đến kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm. Cùng hiện diện tại khóa tập huấn có các linh mục trong ban Giáo dân và Gia đình: Lm Giuse Hoàng Thái Lân, trưởng ban, Lm Phêrô Phan Văn Tập, phó ban, Lm Phêrô Mai Xuân Ái, trưởng ban Giáo dân và Gia đình hạt Hướng Phương, Lm JB Nguyễn Thụy Sỹ, quản xứ Tân Phong. Đây cũng là đợt cuối cùng của chương trình tập huấn điều hành các hội đoàn tại giáo phận Vinh trong năm nay.

Việc huấn luyện và đào tạo nhân sự cho Giáo Hội trong lĩnh vực lãnh đạo và điều hành là nhu cầu cấp bách của công tác mục vụ và phục vụ trong thời đại mới. Có thể nói, rao giảng Tin Mừng không phải là công việc cá nhân riêng lẻ, nhưng là một hoạt động có tính Giáo Hội sâu sắc, luôn luôn là công việc chung của cả Giáo Hội, phải được thực hiện trong tình hiệp thông với toàn thể cộng đoàn đức tin. Theo đó, người giáo dân, nhất là người trẻ cần có khả năng trực diện với những vấn đề cuộc sống xã hội không ngừng đặt ra.



Hơn nữa, việc xây dựng sức sống hiệp nhất trong Giáo Hội không ngừng đòi hỏi sự cấp thiết của vấn đề phải đào tạo một hàng ngũ giáo dân trưởng thành với chương trình mục vụ dành riêng cho họ. Đúng như lời của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI: “Thế giới cần đến những giáo dân trưởng thành và dấn thân, có thể đóng góp cụ thể cho sứ mạng của Giáo Hội mà vẫn tôn trọng các thừa tác vụ và công việc của mỗi người trong đời sống Giáo Hội và luôn hiệp thông chặt chẽ với các giám mục. Thế giới cần đến chứng từ can đảm và đáng tin của họ để mang lại niềm hy vọng của Tin Mừng cho tất cả các lĩnh vực của xã hội”.

Hiện nay, xã hội ngày càng bị tục hoá, các giá trị thực dụng được đưa lên hàng đầu. Hiện trạng đó đã cuốn hút con người vào cuộc đua tranh quyền lợi, địa vị, danh vọng, cũng như những thú vui khoái lạc, hưởng thụ, khiến các giá trị luân lý đạo đức bị lãng quên hay bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Bởi vậy, để sống giữa thế giới đầy những hấp lực mà không bị nó lôi cuốn, người giáo dân muốn truyền giáo cần phải chuẩn bị đầy đủ cho mình các hành trang cần thiết, hầu có thể mạnh mẽ làm chứng về các giá trị của tình huynh đệ và sức biến đổi của Tin Mừng trong bối cảnh phức tạp hôm nay.



Đó cũng là lý do và ý nghĩa của khóa tập huấn điều hành các hội đoàn đã diễn ra tại giáo phận Vinh ở ba điểm: Nghệ An (13 - 14/8/2012), Hà Tĩnh (27 - 28/8/2012) và Quảng Bình (30 - 31/8/2012) như là điểm nhấn quan trọng khẳng định vai trò của người giáo dân Vinh trong tiến

trình phát triển của giáo phận nhà. Với nhiều đề tài thuyết trình về nghệ thuật lãnh đạo và kỹ năng điều hành cùng với những phân tích, nhận định sâu sắc về việc thiết lập kế hoạch, chương trình cho từng cộng đoàn cụ thể, thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu đã giúp các tham dự viên tiếp cận những bài học bổ ích về việc phát triển cộng đoàn dưới ánh sáng của Tin Mừng và những kỹ năng xây dựng một giáo xứ vững mạnh về tổ chức và trưởng thành về đời sống tâm linh.

Khóa tập huấn khép lại tại giáo xứ Tân Phong với nhiều điểm nhấn đặc biệt dành cho các tham dự viên đến từ hầu hết các giáo xứ tại giáo phận nhà. Ngoài việc được tiếp cận với nhiều bài học về nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng quản trị và nhiều chủ đề thuyết giảng bổ ích, các tham dự viên còn được trải nghiệm những giây phút sống tình hiệp thông, sự liên đới trong cùng một giáo phận. Đó cũng là sự kiện ý nghĩa mời gọi cách đặc biệt sự dấn thân của người giáo dân trong công cuộc Phúc Âm hóa giữa lòng đời.



Xem thêm hình ảnh: [http://nghiasinh.org/?mode=pic\\_dsalbum&id\\_album=128](http://nghiasinh.org/?mode=pic_dsalbum&id_album=128)

**Jos. Tân Yên**